



แผนปฏิบัติการ ๔ ปี

กระทรวงกลาโหม

พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการ ๔ ปี ของ กท. พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

วิสัยทัศน์

มีศักยภาพทางทหารที่ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
๒. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๓. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๔. สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
๕. ดำเนินงานการสงครามผ่านศึกเพื่อความมั่นคง
๖. พัฒนาศักยภาพกองทัพในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ

ค่านิยมองค์การ

ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อความมั่นคงของประเทศและความสงบสุขของประชาชน

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ (สป. รับผิดชอบ)

เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	เป้าหมายการให้บริการ/เป้าประสงค์ กระทรวง	กลยุทธ์
<p><u>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</u> การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p> <p><u>เป้าหมายที่ ๔</u> ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ</p> <p><u>แนวทางการพัฒนา</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการร่วมกันดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคามทั้งปัญหาข้ามชาติ ปัญหาทำลายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และสาธารณภัยขนาดใหญ่- เสริมสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้านและส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองการตรวจคนเข้าเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน	<p>- มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ และองค์การระหว่างประเทศตามกรอบความเร่งด่วนที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในประชาคมอาเซียนและการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบสหประชาชาติ</p> <p><u>ตัวชี้วัด</u> : ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในประชาคมอาเซียน และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนที่กำหนด</p>	<p><u>กลยุทธ์</u> ก. รักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ และเวทีระหว่างประเทศ เพื่อเผชิญภัยคุกคามและความท้าทายร่วมกัน โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการในกรอบประชาคมอาเซียนตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และการรักษาสมดุลของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ รวมทั้งพัฒนากลไกในการดำเนินการ พัฒนองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>(สป. รับผิดชอบ)</p> <p><u>ผลผลิต/โครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none">๑. ผลผลิตการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ (สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.)๒. โครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน (สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.)

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (สป. รับผิดชอบ)

เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	เป้าหมายการให้บริการ/เป้าประสงค์ กระทรวง	กลยุทธ์
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p> <p>เป้าหมายที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ <u>แนวทางการพัฒนา</u></p> <p>- สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ มีการนำแนวทางพระราชดำริไปเผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกระทำที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ</p>	<p>- สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ</p> <p><u>ตัวชี้วัด</u> : ร้อยละความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p><u>กลยุทธ์</u> ก. พัฒนาระบบและถวายความปลอดภัยพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (สป. รับผิดชอบ)</p> <p><u>ผลผลิต/โครงการ</u></p> <p>๑. <u>ผลผลิต</u> การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์ (สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.)</p> <p><u>กลยุทธ์</u> ข. ส่งเสริม เทิดทูน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน รวมทั้งพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (สป. รับผิดชอบ)</p> <p><u>ผลผลิต/โครงการ</u></p> <p>๑. <u>โครงการ</u> การเทิดทูน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ (สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.)</p>

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ (บก.ทท. รับผิดชอบ)

เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	เป้าหมายการให้บริการ/เป้าประสงค์ กระทรวง	กลยุทธ์
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p> <p>เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง</p> <p>เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>เป้าหมายที่ ๕ ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหาร และภัยคุกคามอื่นๆ</p> <p>แนวทางการพัฒนา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคำนึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง - ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่ - พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ โดยพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติได้ทันเหตุการณ์ มีอาวุธ ยุทธโศภรณ์ ยุทธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมเพียงพอ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย และการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	<p>- เหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความแตกแยกในสังคมไทย การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในประเทศ การจัดการปัญหาแรงงานท้าวต้าวและการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย มีแนวโน้มที่ดีขึ้น รวมทั้งมีความพร้อมในการรักษาความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๑: ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๒: ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของประชาชนในชาติ ตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๓: ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติด ตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๔: ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเลตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๕: ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๖: ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการจัดการปัญหาแรงงานท้าวต้าวและการค้ามนุษย์</p>	<p>กลยุทธ์ ก. การดำเนินงานและการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐภายใต้กรอบของกฎหมาย (บก.ทท.รับผิดชอบ)</p> <p>ผลผลิต/โครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการแก้ไขปัญหาคาชาไม่สงบใน จชต. (สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.) ๒. โครงการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์ (สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.) ๓. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.) ๔. โครงการปราบปรามยาเสพติด (สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.) ๕. โครงการบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด (สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.) ๖. โครงการรักษาความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล (บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.) ๗. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.) ๘. โครงการจัดการปัญหาแรงงานท้าวต้าวและการค้ามนุษย์ (ทร.)

เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	เป้าหมายการให้บริการ/เป้าประสงค์ กระทรวง	กลยุทธ์
<p>- เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในการแสวงหาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในทะเลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน</p> <p>- พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน</p>		

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน (สป. รับผิดชอบ)

เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	เป้าหมายการให้บริการ/เป้าประสงค์ กระทรวง	กลยุทธ์
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p> <p>เป้าหมายที่ ๕ ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหาร และภัยคุกคามอื่นๆ</p> <p>แนวทางการพัฒนา</p> <p>- พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ โดยพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติการ ได้ทันเหตุการณ์ มีอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมเพียงพอ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย และการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ รวมทั้งมีความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและพื้นที่เศรษฐกิจ ตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๑: ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๒: ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและพื้นที่เศรษฐกิจตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>กลยุทธ์ ก. พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดยใช้ศักยภาพของ กท. รวมทั้งพัฒนากลไกในการดำเนินการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและนอกประเทศ</p> <p>(สป. รับผิดชอบ)</p> <p>ผลผลิต/โครงการ</p> <ol style="list-style-type: none">๑. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน (สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.)๒. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร (สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.)๓. โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ (สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.)๔. โครงการพัฒนาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ และการออกใบอนุญาต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม (สป.)

๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง (อผศ. รับผิดชอบ)

เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	เป้าหมายการให้บริการ/ เป้าประสงค์กระทรวง	กลยุทธ์
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p> <p>เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง</p> <p>เป้าหมายที่ ๕ ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหาร และภัยคุกคามอื่นๆ</p> <p>แนวทางการพัฒนา</p> <ul style="list-style-type: none">- สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ มีการนำแนวทางพระราชดำริไปเผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกระทำที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ- เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคำนึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง	<p>- ทหารผ่านศึกและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันภัยคุกคามและรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ทหารผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์</p>	<p>กลยุทธ์ ก. ยกระดับการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งนำทหารผ่านศึกมาสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง (อผศ. รับผิดชอบ)</p> <p>ผลผลิต/โครงการ</p> <p>๑. ผลผลิต การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีประสิทธิภาพ (อผศ.)</p>

๖. ประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ (สป. รับผิดชอบ)

เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	เป้าหมายการให้บริการ/เป้าประสงค์ กระทรวง	กลยุทธ์
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p> <p>เป้าหมายที่ ๕ ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหาร และภัยคุกคามอื่นๆ</p> <p>แนวทางการพัฒนา</p> <ul style="list-style-type: none">- พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ โดยพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติ ได้ทันเหตุการณ์ มีอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมเพียงพอ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย และการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ- พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ และยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐ- พัฒนาระบบงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลด้านการข่าวที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูล เพื่อเตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคง ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ- พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และกำกับดูแลระบบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไปต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	<p>- ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหารที่อาจเกิดจากความขัดแย้ง อันเนื่องมาจากปัญหาเขตแดนและพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ.๒๕๖๙</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทย เพื่อมุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ.๒๕๖๙ ตามแผนพัฒนากองทัพที่กำหนด</p>	<p>กลยุทธ์ ก. จัดเตรียมกำลัง เสริมสร้างพัฒนาให้กองทัพมีความพร้อมในการใช้กำลัง เพื่อการป้องกัน ป้องปราม แก้ไขและยุติความขัดแย้ง และพัฒนาศักยภาพทางทหาร เพื่อมุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ.๒๕๖๙ (สป. รับผิดชอบ)</p> <p>ผลผลิต/โครงการ</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ผลผลิต การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ (สป., บก.ทท., ทบ., ทร., ทอ. และ สทป.)๒. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวกรองทหาร (สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.)๓. โครงการ พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ (สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.)๔. โครงการ พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.)๕. โครงการ พัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม (สป.)๖. โครงการ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการป้องกันประเทศ (สป., บก.ทท., ทบ., ทร., ทอ. และ สทป.)

เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	เป้าหมายการให้บริการ/เป้าประสงค์ กระทรวง	กลยุทธ์
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p> <p>เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน</p>		